



H&Đ (cập nhật Tháng Bảy 2023)

H: Cộng tác trong Tin Mừng (Partners in the Gospel) là gì?

Đ: Cộng tác trong Tin Mừng là một nỗ lực thực hiện kế hoạch mục vụ chiến lược diễn ra trên toàn Tổng Giáo phận Seattle nhằm tái tạo và đổi mới Giáo hội Công giáo địa phương của chúng ta.

H: Tại sao lại tập trung vào việc thực hiện kế hoạch mục vụ chiến lược?

Đ: Sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo - gặp gỡ Chúa Giêsu, đồng hành cùng nhau và sống niềm vui Tin Mừng - là trọng tâm của kế hoạch mục vụ chiến lược. Để đạt được sứ mệnh, chúng ta phải tái tạo sinh lực cho các cộng đồng giáo xứ của mình, bao gồm việc thích ứng với nhu cầu của các tín hữu và thực tế hiện tại của chúng ta. Là một phần của kế hoạch mục vụ chiến lược, chúng ta liên tục kiểm tra các nguồn lực của mình và tìm cách làm sao có thể sử dụng chúng hiệu quả nhất để hỗ trợ các cộng đồng giáo xứ tập trung vào sứ mệnh cách sinh động, bền vững trên toàn Tổng giáo phận Seattle.

H: Tại sao là bây giờ?

Đ: Ngày nay chúng ta phải đối mặt với nhiều thực tế đang ảnh hưởng đến đời sống giáo xứ và gây khó khăn cho việc thực hiện sứ mệnh của chúng ta một cách trọn vẹn. Chúng ta phải đối mặt với một cơ hội cấp bách - nhưng thú vị - để biến đổi đời sống giáo xứ.

Trong vài thập kỷ qua, Giáo Hội Công Giáo địa phương chúng ta đã trải qua sự sụt giảm số giáo dân nhiệt thành, ít linh mục hơn, tài chính cạn kiệt, điều kiện khuôn viên xuống cấp và hơn thế nữa. Dưới đây chỉ là một vài số liệu thống kê:

- Ngày nay Tổng Giáo phận có 80 linh mục địa phận với 174 địa điểm; đến năm 2036, chúng tôi ước tính sẽ chỉ có 66 linh mục địa phận, giảm 18%. (cũng sẽ có ít chủng sinh hơn và ít giáo dân lãnh đạo mục vụ hơn.)
- Trong khi dân số của Tổng Giáo phận Seattle đang gia tăng, thì số hộ gia đình ghi danh vào giáo xứ đang suy giảm, cùng với số người tham dự Thánh lễ, rửa tội, rước lễ lần đầu, kết hôn trong Nhà thờ và tiền đóng góp cũng giảm:
 - o Từ năm 2010 đến 2019, số người tham dự Thánh lễ giảm 11%.
 - o Từ năm 2010 đến 2019, số lần rửa tội giảm 32% và số đám cưới giảm gần

19%.

- Hiện tại, 67% giáo xứ hoạt động với tình trạng thâm hụt tài chính (không tính đến thu nhập ngoại lệ, là thu nhập từ các nguồn như cho thuê cơ sở vật chất và tài trợ).

H: Kết quả của “Partners in the Gospel” sẽ như thế nào?

Đ: Không có kết quả được dự đoán trước cho nỗ lực thực hiện kế hoạch mục vụ chiến lược này. Cùng nhau, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nỗ lực của chúng ta để có thể hỗ trợ nhau thực thi sứ mạng gặp gỡ Chúa Giêsu, đồng hành với nhau và sống niềm vui Tin Mừng.

Tất cả những gì chúng ta biết đó là chương trình ‘Partners in the Gospel’ sẽ hợp nhất hầu hết các giáo xứ thành một cấu trúc gia đình mới với hai hoặc nhiều giáo xứ. Tổ hợp giáo xứ này dưới sự lãnh đạo của một cha xứ và có khoảng ba năm liên kết với nhau để trở thành một giáo xứ chính thống. Cha xứ, ban lãnh đạo giáo xứ và giáo dân sẽ xác định cách thức tốt nhất để tổ hợp giáo xứ mới này liên kết với nhau cùng thực hiện sứ mạng của Giáo Hội với tư cách là một giáo xứ.

H: Có thể định nghĩa thế nào là “giáo xứ” và “tổ hợp giáo xứ” không?

Đ: Một giáo xứ được định nghĩa là một cộng đồng tín hữu nhất định được thành lập ổn định trong tổng giáo phận, mà việc chăm sóc mục vụ được giao phó cho một linh mục với tư cách là cha chánh xứ dưới quyền của Đức Tổng Giám Mục - Tổng Giáo Phận Seattle. (đ. 515§1)

Lưu ý rằng thuật ngữ *giáo xứ* đề cập đến *cộng đoàn dân Chúa* chứ không phải tòa nhà linh thiêng được chỉ định để thờ phượng - nhà thờ.

Tổ hợp giáo xứ là một nhóm gồm hai hay nhiều giáo xứ lân cận dưới sự lãnh đạo của một cha xứ và một hay nhiều cha phó. Theo thời gian, tổ hợp giáo xứ quyết định ban cố vấn lãnh đạo của riêng mình và cách họ có thể chia sẻ các nguồn lực như nhân viên, mục vụ và tiếp cận cộng đồng.

H: Có phải tất cả các giáo xứ sẽ ở trong các tổ hợp không?

A: Phần lớn các giáo xứ sẽ được đặt trong một tổ hợp. Tuy nhiên, sẽ có một số giáo xứ, do quy mô, vị trí địa lý, văn hóa độc đáo hoặc các yếu tố khác, sẽ không tham gia vào một tổ hợp. Các giáo xứ này vẫn sẽ là một phần trong nỗ lực đổi mới của ‘Partner in the Gospel’ nhằm lên kế hoạch thực hiện sứ mệnh của Giáo Hội một cách tốt nhất.

H: Những lợi ích của tiến trình này là gì?

Đ: Cách tiếp cận mang tính tham khảo chuyên sâu này giúp giáo dân có khả năng đóng góp ý kiến và đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng và đổi mới Giáo Hội địa phương. Tiến trình này cho phép các cộng đồng có thời gian để hiệp hành và đồng hành thực sự với nhau, đồng thời hình thành một cộng đồng giáo xứ năng động mới. Cung cấp cho các linh mục nhiều thời gian để chăm sóc mục vụ hơn - đồng thời đảm bảo không có cộng đồng giáo xứ nào bị bỏ rơi.

Tổ hợp giáo xứ mới sẽ được hưởng lợi ích từ việc chia sẻ tài năng, tài chính, nhân lực và nhiều hơn nữa từ các giáo xứ trong tổ hợp. Có nghĩa là tổ hợp giáo xứ mới có thể có nhiều nguồn lực hơn để thực hiện sứ mệnh, chẳng hạn như nhóm thanh niên hoạt động tích cực hơn, giờ Thánh lễ đầy đủ hơn ở một địa điểm - và mục vụ tiếp cận cộng đồng lớn hơn ở địa điểm khác.

Nó thực sự phụ thuộc vào sự sáng tạo và sự tham gia của giáo dân và ban lãnh đạo để xác định cách thức cộng tác nhằm thực hiện sứ mạng. Hãy biết rằng Tổng giáo phận cam kết dùng các nguồn lực quan trọng để hỗ trợ các giáo xứ trong suốt hành trình này.

H: Điều này có nghĩa là các nhà thờ/giáo xứ đang đóng cửa?

Đ: Có và không. Đầu tiên, điều quan trọng cần lưu ý là giáo xứ không phải là tòa nhà - nhà thờ. Giáo xứ là cộng đồng tín hữu và tất cả những gì đi kèm với họ.

- Giáo xứ - cộng đồng tín hữu - sẽ không đóng cửa, nhưng thay vào đó sẽ liên kết với nhau để hình thành một cộng đồng đức tin mới.
- Có khả năng là một số nhà thờ sẽ đóng cửa hoặc được sử dụng với mục đích khác như là một phần của tiến trình này.

Giải thích thêm:

Một tổ hợp giáo xứ bao gồm các giáo xứ khác nhau mà cuối cùng sẽ trở thành một giáo xứ chính thống. Các quyết định sẽ được đưa ra ở cấp địa phương để phản ánh nhu cầu của từng cộng đồng giáo xứ. Ban lãnh đạo giáo xứ, với ý kiến đóng góp của giáo dân và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thông qua một tiến trình hiệp hành, sẽ đưa ra quyết định về cách thực hiện tốt nhất sứ mệnh tại địa phương.

Điều này có nghĩa là giáo xứ mới sẽ quyết định nhiều điều, chẳng hạn như cung cấp những chương trình mục vụ gì, tiếp cận cộng đồng như thế nào, lịch trình cử hành Thánh lễ ra sao và cơ sở vật chất sẽ được sử dụng như thế nào.

H: Đây có phải là phân cụm mở rộng cách đơn giản không?

Đ: Không. Đây không phải là phân cụm mở rộng.

Giải thích thêm:

Để tạo điều kiện và hỗ trợ các giáo xứ trong nỗ lực đổi mới này, 'Partners in the Gospel' sử dụng phương cách tiếp cận cơ bản khác với mô hình phân cụm trong lịch sử.

Tổ hợp giáo xứ là một bước tạm thời trên con đường trở thành một *giáo xứ*. Một kế hoạch hỗ trợ giáo xứ toàn diện đang được phát triển như một phần của quá trình này. Kế hoạch hỗ trợ này sẽ bao gồm việc hình thành một nhóm liên lạc viên mới, được bổ nhiệm và tài trợ bởi Tổng giáo phận, những nhân viên này sẽ đồng hành cùng cha xứ trong việc hướng dẫn tổ hợp giáo xứ trong quá trình trở thành một giáo xứ. Ngoài ra, nhiều cách thức và nguồn lực đang phát triển sẽ giúp hỗ trợ các giáo xứ từng bước

hướng tới cầu nguyện và thờ phượng, cộng đồng, môn đệ hóa, sứ mạng và truyền giáo, quản trị và lãnh đạo, quản lý, cơ sở hạ tầng và tài chính.

CÂU HỎI VỀ QUY TRÌNH

H: Quy trình là gì?

Đ: Đây là một tiến trình hiệp hành tham vấn kéo dài nhiều năm và mọi người đều được mời tham gia.

Giai đoạn đầu, tổng giáo phận sẽ chia sẻ và yêu cầu ý kiến đóng góp về dự thảo các tổ hợp giáo xứ với các linh mục và ban lãnh đạo giáo xứ, hiệu trưởng và ban giáo viên trường học, nhân viên tổng giáo phận và tất cả giáo dân Công giáo trên toàn giáo phận vào Mùa thu năm 2023.

Khi tất cả thông tin đã được thu thập, Ủy ban Giám sát và Hội đồng Linh Mục sẽ hoàn thiện đề xuất. Đức Tổng Giám Mục Etienne sẽ xem xét khuyến nghị và sau đó chính thức ban hành cơ cấu tổ hợp giáo xứ mới vào đầu năm 2024.

Giai đoạn tiếp theo, tổ hợp giáo xứ sẽ làm việc cùng nhau trong ba năm hoặc lâu hơn để xác định cách tốt nhất trở thành một giáo xứ (vào mùa hè năm 2027). Mỗi tổ hợp giáo xứ sẽ có một liên lạc viên được bổ nhiệm để giúp đỡ trong suốt quá trình.

H: Chương trình này kéo dài bao lâu?

Đ: Không có giới hạn thời gian cố định cho chương trình 'Partners in the Gospel'.

Giai đoạn tham vấn sẽ diễn ra trong suốt năm 2023. Sau khi các tổ hợp giáo xứ mới được chính thức thành lập vào tháng 7 năm 2024, họ sẽ có ba năm để trở thành một giáo xứ. Mặc dù đây là mục tiêu thời gian, nhưng chúng tôi nhận ra rằng mỗi tổ hợp giáo xứ là duy nhất: Một số tổ hợp giáo xứ có thể trở thành một giáo xứ chính thức sớm hơn, trong khi những tổ hợp khác có thể cần thêm một chút thời gian.

H: Khi nào điều này sẽ xảy ra?

Đ: Đây là các mốc thời gian quan trọng của chương trình 'Partners in the Gospel':

- Tháng 1 năm 2023: Phổ biến đến giáo dân
- Tháng 2 đến tháng 7 năm 2023: Tham vấn với đội ngũ lãnh đạo
- Tháng 8/tháng 9 năm 2023: Nhân viên giáo xứ và trường học đóng góp ý kiến về tổ hợp giáo xứ
- Mùa thu năm 2023: Giáo dân đóng góp ý kiến về tổ hợp giáo xứ
- Đầu năm 2024: Cấu hình tổ hợp giáo xứ cuối cùng được công bố
- Tháng 7 năm 2024: Tổ hợp giáo xứ có hiệu lực với một cha xứ
- 2024-2027: Tổ hợp giáo xứ hành trình cùng nhau
- 2027: Tổ hợp giáo xứ trở thành một giáo xứ chính thống duy nhất

H: Tham khảo ý kiến bao gồm những gì?

Đ: Tham khảo ý kiến và tiếp cận hiệp hành đối với nỗ lực này mang đến cho mọi người cơ hội xem xét cấu trúc gia đình tiềm năng, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần về điều đó và đưa ra ý kiến đóng góp của họ.

Quá trình này được xây dựng có chủ đích để đảm bảo mọi người đều có cơ hội đóng góp ý kiến. Cụ thể, sẽ có nhiều giai đoạn tham vấn và trước khi một dự thảo mới được đưa ra, những thay đổi sẽ được Ủy ban Giám sát và Hội đồng Linh mục phê duyệt:

- Dự thảo 1-2: Ý kiến từ Ủy ban Giám sát và Hội đồng Linh mục.
- Dự thảo 3-4: Tổng hợp các thay đổi và sau đó chia sẻ với tất cả các linh mục. Các linh mục xem xét cấu trúc tổ hợp giáo xứ vào ngày 3 tháng 5 năm 2023 tại Tukwila và một lần nữa vào đầu tháng 6 năm 2023 vào các ngày Linh mục.
- Dự thảo 5: Tổng hợp những thay đổi từ các ngày Linh mục và sau đó được chia sẻ với tất cả các linh mục, nhân viên giáo xứ và trường học để họ đóng góp ý kiến. Bản dự thảo tương tự này sẽ được chia sẻ vài tuần, sau đó sẽ phổ biến đến giáo dân để họ đóng góp ý kiến vào mùa Thu năm 2023.
- Ý kiến cuối cùng sẽ được kết hợp bởi Ủy ban Giám sát và Hội đồng Linh mục, sau đó khuyến nghị cuối cùng sẽ được trình cho Đức Tổng Giám mục Etienne vào cuối năm 2023.
- Đầu năm 2024, cấu trúc tổ hợp giáo xứ cuối cùng sẽ được công bố.

H: Điều gì sẽ thay đổi tại các giáo xứ khi chương trình này được thực hiện?

Đ: Một số điều sẽ thay đổi ngay lập tức và nhiều điều khác sẽ phát triển theo thời gian với ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Những thay đổi ngay lập tức bao gồm:

- Một cha xứ và một hoặc nhiều cha phó sẽ được chỉ định - nhiều cha hoặc tất cả các cha này sẽ là "người mới" đối với cộng đồng giáo xứ đó (nhưng không phải là "người mới" đối với việc mục vụ)
- Lịch trình Thánh lễ sẽ thay đổi tại một số địa điểm
- Các cuộc họp của ban lãnh đạo giáo xứ - cha xứ sẽ không thể tham dự nhiều cuộc họp của hội đồng tài chính hoặc của trường học trong cùng một đêm nên có thể cần phải điều chỉnh lịch trình

Giải thích thêm:

Tổ hợp giáo xứ mới sẽ có nhiều nguồn lực chung lớn hơn (nhân lực và tài chính) để thi hành sứ mạng của Giáo hội. Điều này ảnh hưởng thế nào đối với mỗi tổ hợp giáo xứ sẽ được xác định tùy vào sự sáng tạo của mỗi cộng đồng giáo xứ cụ thể. Mặc dù mỗi tổ hợp giáo xứ sẽ được bổ nhiệm một cha xứ và một hoặc nhiều cha phó, nhưng tất cả các quyết định khác đều do cộng đồng địa phương đưa ra để đảm bảo những gì phát sinh sẽ phản ánh các ân huệ và nhu cầu của cộng đồng cụ thể đó.

Cùng làm việc với liên lạc viên, mỗi tổ hợp giáo xứ sẽ có các nguồn lực và phương thức để giúp họ thực hiện các thay đổi trong quá trình ba năm. Lưu ý rằng những thay đổi đang diễn ra sẽ giúp đạt được mục tiêu lớn hơn là đổi mới đời sống giáo xứ nhờ đó chúng ta có thể giúp những người khác gặp gỡ Chúa Giêsu.

H: Làm thế nào các giáo xứ sẽ hội nhập các sắc tộc hoặc đoàn sủng khác nhau?

Đ: Chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Chúng ta là một Giáo hội Công giáo duy nhất và chúng ta tôn trọng sự đa dạng phong phú mang lại sự viên mãn và niềm vui cho các cộng đồng đức tin.

Tất cả các giáo xứ đều có những điểm khác biệt - cho dù đó là sắc tộc, giáo hội học, mục vụ tiếp cận cộng đồng và hơn thế nữa. 'Partners in the Gospel' đòi hỏi tất cả chúng ta phải trở nên thân thiện. Nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải dành thời gian để tìm hiểu về nhau và về cộng đồng lớn hơn mà chúng ta phục vụ. Tổng giáo phận sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể hơn về cách tập hợp mọi người và các nhóm lãnh đạo lại với nhau - nhưng về cơ bản, tất cả chúng ta phải cùng nhau làm việc để xây dựng một cộng đồng đức tin phản ánh tình yêu của Chúa Giêsu để chúng ta có thể trở thành thân thể sống động của Người một cách hiệu quả.

H: Các linh mục sẽ được tuyển chọn như thế nào cho tổ hợp giáo xứ mới?

Đ: Như với tất cả các việc bổ nhiệm linh mục, ban Nhân sự Linh mục (PPB), bao gồm các linh mục và lãnh đạo của Tòa giám mục, đưa ra các khuyến nghị cho Đức Tổng Giám Mục. Các linh mục sẽ có những cuộc đối thoại cá nhân về mong muốn của họ và cách họ muốn phục vụ trong tương lai - với tư cách là cha xứ, cha phó hoặc trong một vai trò hỗ trợ khác.

H: Việc đặt tên sẽ tiến hành như thế nào?

Đ: Một tổ hợp giáo xứ sẽ có một tên tạm thời dựa trên vị trí địa lý của họ với một con số được ấn định. Ví dụ, "Giáo Hạt Phía Bắc 1" và "Giáo Hạt Phía Bắc 2," nhưng sẽ giữ nguyên tên giáo xứ cho đến khi tổ hợp trở thành một giáo xứ chính thống. Cũng cần lưu ý rằng tên của một giáo xứ khác với tên của một ngôi nhà thờ.

Khi tổ hợp giáo xứ làm việc cùng nhau, họ sẽ phát triển "Kế hoạch Một Giáo xứ", đó là kế hoạch làm sao để sẽ trở thành một giáo xứ chính thống. Là một phần của giai đoạn 3 của quy trình lập kế hoạch, giáo xứ sẽ bắt đầu phân định tên của mình dựa trên danh sách các tên đã được phê duyệt.

Danh sách này bao gồm tên các vị thánh mới gần đây cùng với các tên truyền thống hơn (hầu hết là tên các vị thánh). Tổ hợp giáo xứ sẽ đệ trình năm lựa chọn hàng đầu của họ, tên này không được trùng với tên các nhà thờ hiện có trong giáo hạt hoặc giáo hạt lân cận. Cuối cùng, Đức Tổng Giám Mục sẽ chọn tên dựa trên năm tên hàng đầu do tổ hợp giáo xứ đệ trình từ danh sách đã được phê duyệt.

CÂU HỎI VỀ TRƯỜNG HỌC

H: Điều này có ý nghĩa gì đối với các trường học?

Đ: Trường học là một mục vụ quan trọng của một giáo xứ, và họ sẽ được hưởng lợi ích từ những tổ hợp giáo xứ vững mạnh hơn thông qua chương trình 'Partners in the Gospel'. Như các giáo xứ tham gia vào tổ hợp giáo xứ, thì các trường học thuộc mỗi giáo xứ cũng vậy. Một số tổ hợp giáo xứ chắc chắn sẽ có nhiều hơn một trường học.

Giải thích thêm:

Tổ hợp giáo xứ mới sẽ có ba năm để xác định làm thế nào để kết hợp với nhau thành một giáo xứ chính thống, bao gồm sự phân định xung quanh tất cả các mục vụ, bao gồm cả các trường Công giáo.

Các trường Công giáo là chìa khóa cho các nỗ lực đào tạo và truyền giáo của Tổng giáo phận Seattle chúng ta và giáo phận có một mong muốn mạnh mẽ là củng cố mục vụ Trường học Công giáo.

Các tổ hợp giáo xứ - với sự hỗ trợ của Văn phòng các Trường Công giáo - sẽ cùng nhau phân định cách thúc đẩy nền giáo dục Công giáo mạnh mẽ. Điều này có thể có nghĩa là không có thay đổi nào đối với mục vụ trường học trong một tổ hợp giáo xứ này, trong khi có thể nhận thấy được những thay đổi về trường học ở một tổ hợp giáo xứ khác.

Ví dụ, trong một số trường hợp, một tổ hợp giáo xứ có thể biến một khuôn viên thành trường tiểu học và một khuôn viên khác thành trường trung học - hoặc biến một khuôn viên thành một trung tâm dạy trẻ. Cũng có khả năng một tổ hợp giáo xứ có thể chọn hợp nhất các trường theo thời gian hoặc thêm một trường khác dựa trên nhu cầu của cộng đồng. Bất kỳ thay đổi nào đối với trường học sẽ là kết quả của quá trình phân định bởi ban lãnh đạo tổ hợp giáo xứ và sự hợp tác với Văn phòng các trường Công giáo.

H: Sẽ có sự hợp nhất cho các trường học không?

Đ: Mặc dù không có kết quả dự đoán trước từ công việc này, nhưng mục tiêu là củng cố các cộng đồng giáo xứ và trường học Công giáo. Tổ hợp giáo xứ, bao gồm lãnh đạo trường học, phụ huynh, và giáo dân, sẽ phân định cách tiếp cận tốt nhất cho trường học và cộng đồng giáo xứ của chính họ.

Nếu một tổ hợp giáo xứ cùng với nhiều trường học đến với nhau, ban lãnh đạo tổ hợp giáo xứ mới sẽ đánh giá các nhu cầu và cơ hội có thể xuất hiện. Các tổ hợp giáo xứ có cơ hội sáng tạo và linh hoạt trong cách họ thành lập một giáo xứ theo thời gian. Nếu họ quyết định khám phá những thay đổi đối với cấu trúc trường học trong tổ hợp giáo xứ của họ, họ sẽ làm việc với sự tư vấn chặt chẽ của Văn phòng các trường Công giáo.

H: Điều này ảnh hưởng như thế nào đến ủy ban trường học?

Đ: Mỗi trường vẫn sẽ có một ủy ban trường học và hiệu trưởng và cha xứ sẽ là thành viên của ủy ban đó. Các ủy ban của trường làm việc với tư cách là cố vấn cho những người lãnh đạo này và trọng tâm công việc của họ sẽ phản ánh nhu cầu của các trường

trong tổ hợp cũng như kế hoạch dài hạn. Sẽ có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này cho các trường học trong sổ tay hướng dẫn hiện đang được thiết lập.

CÂU HỎI VỀ NHÂN SỰ

H: Ai đang lãnh đạo nỗ lực này?

Đ: Có nhiều nhóm khác nhau tham gia vào việc nghiên cứu, lập kế hoạch và thực thi nỗ lực thực hiện kế hoạch mục vụ chiến lược này:

- **Nhóm chủ đạo của chương trình 'Partners in the Gospel'** bao gồm Cha Gary Lazzeroni, Cha Tổng đại diện và Caitlin Moulding, Giám đốc điều hành, đồng lãnh đạo và 10 lãnh đạo giáo dân khác.
- **Ủy ban Giám sát** là một nhóm đa dạng bao gồm các linh mục, lãnh đạo giáo dân, một nữ tu, một phó tế và giám đốc của các Trường Công giáo.
- **Hội đồng Linh mục** bao gồm các linh mục, kể cả những linh mục được bầu chọn bởi mỗi trong số 10 giáo hạt, những người tư vấn và cố vấn với Đức Tổng Giám Mục Etienne.
- **Các liên lạc viên trong tổ hợp giáo xứ**, những người sẽ được tuyển dụng và đào tạo bởi Tổng Giáo phận Seattle, sẽ hỗ trợ các tổ hợp giáo xứ trong quá trình trở thành một giáo xứ.
- **PartnersEdge** là một công ty nghiên cứu tư vấn đã giúp các giáo phận khác thực hiện thông qua các nỗ lực kế hoạch tương tự.
- **Bạn** – chúng tôi đang xin ý kiến phản hồi và ý kiến đóng góp từ tất cả mọi tín hữu Công giáo trong Tổng giáo phận Seattle vào mùa thu năm 2023. Chúng tôi cũng xin mọi người cầu nguyện cho nỗ lực này.

H: Điều này có ý nghĩa gì đối với các linh mục?

Đ: Ngày nay, các linh mục trong tổng giáo phận bị phân tán và dành nhiều thời gian cho các hoạt động hành chính thay vì chăm sóc mục vụ. Với việc thực hiện 'Partners in the Gospel', theo thời gian, các linh mục sẽ có thể tập trung nhiều nỗ lực hơn vào việc chăm sóc mục vụ và liên đới với các thành viên trong cộng đồng giáo xứ của họ.

"Partners in the Gospel" cũng sẽ cần sự hỗ trợ, chuyên môn và tài năng của các linh mục từ các giáo phận khác, các ngài sẽ được chỉ định hỗ trợ các tổ hợp giáo xứ và các linh mục hưu trí thường xuyên thay thế các linh mục bị đau ốm hoặc đi nghỉ.

Dưới đây là một số thay đổi khác:

· Với cấu trúc gia đình mới, một số linh mục sẽ trở thành cha sở, trong khi những linh mục khác sẽ trở thành cha phó để đảm bảo việc chăm sóc mục vụ tốt nhất có thể cho cộng đồng.

- Giáo luật giả định rằng một linh mục sẽ cử hành không quá một Thánh lễ theo lịch thông thường mỗi ngày. Luật cho phép một linh mục, với sự cho phép của giám mục, cử hành tối đa ba Thánh lễ vào một ngày Chúa Nhật. Chúng ta biết rằng ngày nay nhiều linh mục đang cử hành nhiều hơn thế, và như một phần trong kế hoạch cho tương lai, chúng ta cần xem xét sự căng thẳng mà điều này gây ra cho các linh mục.
- Các linh mục sẽ cần sự hỗ trợ từ lãnh đạo giáo dân hơn bao giờ hết, đây là cơ hội tuyệt vời cho giáo dân Công giáo mang kinh nghiệm nghề nghiệp của họ vào đời sống giáo xứ.

H: Linh mục của tôi có thay đổi không?

Đ: Hoàn toàn có thể - nhiều giáo dân sẽ có một cha xứ mới như là một phần của quá trình bổ nhiệm linh mục của 'Partners in the Gospel'.

Hỏi: Điều này có ý nghĩa gì đối với giáo dân?

Đ: Nhìn chung, giáo dân nên trải nghiệm một cộng đồng Công giáo sinh động và gắn bó hơn. Họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển đức tin cá nhân và cơ hội để có mối quan hệ gần gũi hơn với những người lãnh đạo giáo xứ của họ.

Trên thực tế, điều đó cũng có nghĩa là giáo dân sẽ trải qua những thay đổi về hành chính. Điều này sẽ khác nhau tùy theo tổ hợp giáo xứ, nhưng một số thay đổi có thể bao gồm một cha xứ mới và cha phó, thay đổi lịch trình và địa điểm Thánh lễ, thay đổi các ban lãnh đạo giáo xứ và các cơ hội mục vụ tiếp cận cộng đồng mới.

Hỏi: Điều này có ý nghĩa gì đối với các phó tế?

Đáp: Các phó tế đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của Giáo hội. Họ có năng khiếu đồng hành và đưa Chúa Giêsu đến với những người bên lề. Công việc này phải được tiếp tục và hy vọng sẽ phát triển theo cấp số nhân thông qua 'Partners in the Gospel'. Các vai trò tiềm năng bao gồm hỗ trợ những người đau buồn liên quan đến những thay đổi có thể xảy ra hoặc hướng dẫn quá trình phân định hiệp hành tại giáo xứ của họ để lấy ý kiến đóng góp cho tổ hợp giáo xứ.

H: Điều này có ý nghĩa gì đối với các lãnh đạo giáo dân?

Đ: Khi Giáo hội thực hiện 'Partners in the Gospel', công việc của các Thừa tác viên Giáo hội sẽ càng trở nên quan trọng hơn. Rất cần các lãnh đạo giáo dân ở tất cả các cấp độ của đời sống giáo xứ từ các mục vụ quan trọng và lập kế hoạch phụng vụ đến chuyên môn kế toán và tiếp thị.

'Partners in the Gospel' tạo cơ hội tuyệt vời cho giáo dân tham gia nhiều hơn vào đời sống giáo xứ.

Để giúp đào tạo các lãnh đạo giáo dân, Tổng giáo phận Seattle đã khởi động lại chương trình đào tạo Mục vụ Giáo dân để củng cố và hỗ trợ các Thừa tác viên Giáo dân hiện tại đồng thời đào tạo những người mới. Đọc thêm về mục này [ở đây](#).

H: Điều này có ý nghĩa gì đối với nhân viên?

Đ: Khi các giáo xứ hình thành các tổ hợp và cuối cùng là một giáo xứ chính thống, chắc chắn sẽ có những thay đổi về nhân sự. 'Partners in the Gospel' sẽ tác động như thế nào đến vai trò cụ thể của một nhân viên chắc chắn sẽ phụ thuộc vào cấu trúc và nhu cầu của tổ hợp giáo xứ mới. Các lãnh đạo giáo xứ được khuyến khích chuyển đổi từ từ và dành thời gian để xác định nhu cầu của một tổ hợp giáo xứ - đặc biệt là liên quan đến nhân sự.

Thực tế là một số vị trí có thể hợp nhất. Điều quan trọng cần nhớ là mục tiêu của nỗ lực này là đổi mới đời sống giáo xứ và để làm được như vậy sẽ cần nhiều người. Có nhiều vị trí trống trong tổng giáo phận và nhiều vị trí mới sẽ được tạo ra thông qua 'Partners in the Gospel', điều này sẽ tạo cơ hội cho nhân viên mang những món quà và tài năng của họ đến một cộng đồng mới. Một nhóm trong Bộ phận Nhân sự đang khám phá các cách để giúp hỗ trợ những người có thể bị thay thế trong quá trình này bằng cách kết hợp họ với các vị trí còn trống khác trong tổng giáo phận.

H: Vai trò của liên lạc viên tổ hợp giáo xứ là gì?

Đ: Liên lạc viên là một chuyên gia được thuê và đào tạo bởi Tổng giáo phận Seattle để hỗ trợ các giáo xứ khi họ hành trình trong tổ hợp mới để trở thành một giáo xứ. Họ sẽ sử dụng các công cụ, tài nguyên và hướng dẫn khác, hiện đang được phát triển, để giúp tổ hợp giáo xứ định hướng cách đạt đến cầu nguyện và thờ phượng, truyền giáo, hành chính, quản trị và các vấn đề khác trong cấu hình mới - tính đến các ân huệ và nhu cầu của cộng đồng. Họ cũng sẽ hỗ trợ giáo xứ trong việc tạo ra Kế hoạch Một Giáo xứ, kế hoạch này sẽ được trình lên Đức tổng giám mục trước khi trở thành một giáo xứ chính thống.

H: Vai trò của PartnersEdge trong công việc này là gì?

Đ: PartnersEdge, một công ty tư vấn nghiên cứu, đang hỗ trợ Partners in the Gospel trong hai lĩnh vực chính. Đầu tiên, PartnersEdge thu thập dữ liệu của Tổng giáo phận Seattle và kết hợp dữ liệu đó với thông tin điều tra dân số và kinh nghiệm của chính họ khi làm việc với các giáo phận khác để tạo "Báo cáo thực tế hiện tại" cho khu vực của chúng ta. Báo cáo thực tế hiện tại (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt) nắm bắt tình trạng hiện tại của tổng giáo phận bằng cách sử dụng nhân khẩu học, bí tích và dữ liệu tài chính.

PartnersEdge, cùng phối hợp với các linh mục và các lãnh đạo giáo dân, phát triển một bản dự thảo về tổ hợp giáo xứ tiềm năng để chuyển đổi thông qua việc tham khảo ý kiến quan trọng với các linh mục, phó tế và các lãnh đạo giáo dân trong suốt năm 2023. Vào mùa thu năm 2023, cuộc tham vấn sẽ được mở cho tất cả giáo dân Công giáo trong toàn tổng giáo phận.

CÂU HỎI VỀ CHỦ ĐỀ KHÁC

H: Các giáo phận khác có làm điều này không?

Đ: Có. Các giáo phận trên khắp Hoa Kỳ đã thực hiện các sáng kiến tương tự. Nhóm chủ đạo 'Partners in the' đã kết nối với nhiều giáo phận để nghe những câu chuyện và học hỏi kinh nghiệm từ họ. Sử dụng những hiểu biết này, nhóm chủ đạo của tổng giáo phận chúng ta đã phát triển một mô hình lập kế hoạch và tư vấn phản ánh nét độc đáo của Tổng giáo phận Seattle. Mô hình của chúng ta mang tính tư vấn, bao hàm sự đa dạng văn hóa và lịch sử, đồng thời phản ánh địa lý rộng lớn bao gồm các trung tâm thành phố đông dân cư cũng như các cộng đồng ngoại ô và nông thôn.

Mặc dù chúng tôi đánh giá cao sự hướng dẫn và hiểu biết sâu sắc từ các giáo phận khác, nhưng thành công ở Tổng giáo phận Seattle sẽ đến từ sự sáng tạo và cộng tác của mỗi tổ hợp giáo xứ, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

H: Chúng ta có thể làm gì bây giờ?

Đ: Chúng tôi xin mọi người cầu nguyện cho nỗ lực đổi mới này. Mỗi giáo xứ nhận thể cầu nguyện để phát cho mọi người cầu nguyện trong Thánh lễ hoặc cầu nguyện riêng.

Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu mọi người xem các tài liệu [Partners in the Gospel](#) trực tuyến để trở nên quen thuộc hơn với sứ mạng tổng thể của Giáo Hội, các mục tiêu của nỗ lực này và quy trình chúng tôi đang thực hiện. Mọi người cũng có thể đọc qua báo cáo Thực tế hiện tại hoặc xem phần trình bày để hiểu lý do tại sao cần phải thực hiện thay đổi ngay bây giờ.

Ban lãnh đạo giáo xứ nên tìm kiếm cách thức thúc đẩy cộng đồng trong khi đặt mọi người vào sứ mạng của Giáo hội. Hướng dẫn Khởi Động (Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha) được tạo ra để cung cấp cho ban lãnh đạo giáo xứ cách thực hiện điều này. Các đề xuất bao gồm các hoạt động như:

- Cầu nguyện với lời nguyện 'Partners in the Gospel' trong các Thánh Lễ
- Các nhóm nhỏ chia sẻ đức tin
- Thảo luận về Báo cáo Thực tế Hiện tại